



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 1-7 ก.พ. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ในวันแรกของช่วง จากนั้นอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือในระยะครึ่งหลังของช่วงและพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันสุดท้ายของช่วง นอกจากนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะกลางและปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆมีอากาศเย็นบางพื้นที่โดยมีฝนบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาคจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ในวันที่ 2 และ 3 ก.พ. และมีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่ในวันที่ 5 ก.พ. กับมีฝนหนักบางแห่ง

สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีฝนตกหนักมาก สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ชุมพร พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส และระนอง โดยวัดปริมาณฝนมากที่สุดได้ 88.4 มิลลิเมตร ที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 62

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้วัดได้ 19.7 °ซ. ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 8 - 9 ก.พ. 62 บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 14 ก.พ. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 8 - 9 ก.พ. 62 มีลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง และมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 14 ก.พ. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือในช่วงวันที่ 10 - 12 ก.พ. 62 ลักษณะทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง เกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง 10 - 13 ก.พ. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนเกษตรกรควรระมัดระวัง และป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ผลกระทบต่อการเกษตร

- ราคานี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากตื้นและพืชที่ปลูกใหม่ เพื่อป้องกันการเหี่ยวเฉาเนื่องจากการขาดน้ำ
- ส่วนทางตอนล่างของภาค ฝนที่ลดลงในระยะนี้อาจทำให้ศัตรูพืชจำพวกหนอนระบาดได้ โดยเฉพาะในพืชสวนและพืชผัก ดังนั้นควรหมั่นสังเกต หากพบการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด
- สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
- อนึ่ง ในช่วงวันที่ 10 - 13 ก.พ. บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง โดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง